



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง

ลำดับที่ ๑ คือ นางสาวเดือนเต็ม พองอ่อน

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	คะแนนภาค ก	คะแนนภาค ข	คะแนนภาค ค	คะแนนรวม	คิดเป็นร้อยละ (%)	ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๑	นางสาวเดือนเต็ม พองอ่อน	๙๖.๐๐	๙๐.๐๐	๗๙.๓๓	๒๖๕.๓๓	๘๘.๔๔	ผ่านเกณฑ์สอบได้ลำดับที่ ๑

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรฯ ครั้งนี้มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรฯ แต่ถ้ามีการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างใหม่แล้วบัญชีการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรรายใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร คือ

๒.๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้มีการสรรหาและการเลือกสรร

๒.๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ภายในวันเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดกำหนด

๒.๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและการเลือกสรร

๓. การสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร

๔. ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ ในลำดับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จะเรียกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างได้เมื่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ส่วนกำหนด วัน เวลา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายพลพล พงคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด